

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 10 năm 2020



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Họp báo thông tin công tác chuẩn bị tổ chức
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

I- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 13/10/2020 đến ngày 15/10/2020 tại Hội trường Tỉnh ủy, số 14 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Chương trình Đại hội

Ngày 13/10/2020: Buổi sáng: Viếng nghĩa trang liệt sỹ, họp các trường đoàn; Buổi chiều: Đại hội họp phiên trừ bị.

Ngày 14/10/2020: Buổi sáng: Phiên khai mạc Đại hội chính thức; Buổi chiều: Đại hội thảo luận các văn kiện trình Đại hội tại 06 Trung tâm.

Ngày 15/10/2020: Buổi sáng: Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Buổi chiều: Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phiên bế mạc Đại hội.

II- VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

1. Việc xây dựng Văn kiện

Công tác chuẩn bị Văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thiện; dự thảo các văn kiện đã được xây dựng trên cơ sở bám sát hướng dẫn của Trung ương, với cách làm bài bản, khoa học, đúng quy trình từ việc xây dựng đề cương đến khi hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị xin ý kiến ở tỉnh và tổ chức hội nghị xin ý kiến các Ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành có liên quan, các nhà khoa học, các nhà quản lý tại Hà Nội; xin ý kiến các đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, xin ý kiến toàn dân và đã được Bộ Chính trị thống nhất.

2. Về chuẩn bị nhân sự

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng Phương hướng nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đề án nhân sự chuẩn bị đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần, số dư... theo đúng quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương.

3. Về công tác tuyên truyền, khánh tiết; bảo vệ, phục vụ Đại hội

* Công tác tuyên truyền, khánh tiết, đã được triển khai đồng bộ, bài bản, trọng tâm, trọng điểm trên báo chí, tuyên truyền miệng, đặc biệt là tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội, phản ánh không khí thi đua của các ngành, các địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội; tuyên truyền việc lấy ý kiến Nhân dân, các bộ, ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ vào dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh..., công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã và đang được các cơ quan có liên quan gấp rút triển khai, hoàn thiện.

* Công tác bảo vệ và phục vụ, Đại hội (hậu cần, kỹ thuật; y tế; bảo vệ...) được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, an toàn, đảm bảo đúng quy định.

III- VỀ ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền công tác chuẩn bị, diễn biến Đại hội XVII để cán bộ đảng viên và Nhân dân theo dõi, nắm bắt thông tin về Đại hội XVII.

Tập trung tuyên truyền các nội dung: (1) Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XVII; (2) phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Đại hội XVII; (3) các hoạt động thi đua của các ngành, các cấp, các giai tầng xã hội, các tôn giáo, thành phần dân tộc chào mừng Đại hội XVII; (4) lễ khởi công, gắn biển khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XVII; (5) chân dung một số đại biểu mang tính đại diện về tham dự Đại hội XVII; (6) các tham luận trình bày tại Đại hội XVII; (7) phát biểu chỉ đạo Đại hội của đại diện Bộ Chính trị; (8) quá trình thảo luận tại Hội trường và tại các tổ; (9) tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên và các chức danh chủ chốt Đại hội XVII bầu; (10) các quyết nghị tại Đại hội XVII; (11) kết quả bầu cử Đại hội; (12) Chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước (2015-2020), tạo sự lan tỏa, sôi nổi, khí thế trong Nhân dân thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Tuyên truyền các nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng theo Điều lệ Đảng.